

"กยท." ทนุญประกวกรัฐสวนยางยังยืน

เอกสมทุนสร้างโรงงานแท่งเชื้อเพลิง

นายเชว้ ทรงอาวูช รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่ กยท. ร่วมกับสนกกรณ้กองทุนสวนยางพ่วง-พรมคร และบริษัทสยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดการสวนยางอย่างยังยืนตามมาตรฐานในระดับสากลเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการยางพาราประชารัฐ เพื่อพัฒนาและสร้างเกณฑ์การจัดการสวนยางอย่างยังยืน โดยการมีส่วนร่วมของชาวสวนยางเพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ยางพาราให้กับเกษตรกร ตลอดจนเพื่อพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราอย่างครบวงจร โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ในพู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว กยท. จะทำหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันทั้ง 3 ฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย และจะดำเนินการพัฒนาสวนยางให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากล

นายสุรพล คุณานันท์กุล กรรมการบริหาร บริษัทสยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่ บริษัทฯพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางในการเพิ่มมูลค่าในการขายไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีแผนที่จะลงทุนสร้างโรงงานผลิตแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลจากไม้ยางพาราเพื่อการส่งออก ขณะนี้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว คาดว่าจะใช้เงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท ใช้เวลาในการก่อสร้างโรงงานประมาณ 2 ปี.

■ เกษตรกรพื้นที่ไร้เอกสาร/หวังใช้ข้อมูลกำหนดนโยบาย

ตรังเปิดแจ้งสิทธิปลูกยางพารา

ตรัง : นายวีระเทพ จันทรแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พ.ค.59 ให้การยางแห่งประเทศไทยจัดเก็บข้อมูลที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายด้านยางพารา ซึ่งในส่วนของจังหวัดตรัง มีเนื้อที่ปลูกยางพาราประมาณ 1,500,000 ไร่ โดยให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิสามารถแจ้งข้อมูลได้แล้ว ณ การยางแห่งประเทศไทยทุกสาขา ในวันเวลาราชการ บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2559

นายวีระเทพกล่าวต่อว่า โดยคุณสมบัติของผู้แจ้งข้อมูล 1.สัญชาติไทย 2.เป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือผู้ทำสวนยาง และ 3.มีสวนยางตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป ทั้งที่เปิดกรีดแล้ว และไม่เปิดกรีด โดย

นำเอกสารและหลักฐานประกอบการแจ้ง ซึ่งประกอบด้วย 1.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 2.ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 3.หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ดิน เช่น ภบท.5, 6, 11 (ถ้ามี) 4.แบบฟอร์มการรับแจ้งข้อมูล 5.หนังสือรับรองจากเจ้าของที่ดินกรณีเช่า 6.ผู้แจ้งต้องมีพยาน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าของข้างเคียง สมาชิก อบท. ในพื้นที่ที่สวนตั้งอยู่ และ 7.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

"ทั้งนี้การรับแจ้งสิทธินี้มีใช้เป็นการรับรองสิทธิการเป็นเกษตรกรชาวสวนยางตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และความชอบธรรมในการครอบครองสิทธิ แต่เป็นการแจ้งข้อมูลพื้นที่การปลูกยางพาราเพื่อที่การยางแห่งประเทศไทย จะดำเนินการกำหนดนโยบายด้านยางพาราในอนาคต" นายวีระเทพ กล่าว

เพียง ความเคลื่อนไหว บักเอ็ม

๐๐...แวะเวียนมาไว้ใช้ผู้อ่านทุกท่านอีกครั้ง ครึ่งนี้ “บักเอ็ม” ตื่นเต้นเหลือเกิน เพราะหลังจากต้นฉบับนี้ตีพิมพ์ เราคงจะทราบกันแล้วว่า “ประชามติ” 7 สิงหาคม “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” แต่ก่อนจะติดตามประเด็นทางการเมือง กลับมาที่แวดวงเกษตรกันบ้าง...๐๐...เขียนแต่ก็ไม่เขียนซะทีเดียวสำหรับความเคลื่อนไหวของชาวสวนยาง หลังที่ราคาขยับขึ้นมากในระดับที่น่าพอใจ ที่ว่าไม่เขียนเพราะ “บักเอ็ม” ไปเจอข้อความของผู้ประสานงานเครือข่ายแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง “สุนทร รัชชรงค์” ที่โพสต์เฟซบุ๊กถามกระทรวงเกษตรฯ เตรียมขยายยางพาราในสต็อก 3.1 แสนตัน มีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงหรือเปล่า? แคมเปญสัญญาแปลก “หากจำเป็นต้องไล่คนโกง ถึงเวลาที่ควรทำ” ทราบแล้วเปลี่ยน...๐๐... ส่วน “บักฉัตร” พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตรในพื้นที่ จ.ราชบุรี เดินตลาดเกษตรกรรมตามสารทุกข์สุกดิบจากชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ถึงลูกถึงคนแบบนี้ ยาวไปๆ...๐๐...ไปราชการต่างจังหวัดทั้งที จะได้งานเดี๋ยวก็น่าไม่ใช่ว่า “บักฉัตร” เพราะ “บักเอ็ม” เห็นท่านเข้าศาลากลางจังหวัดล้อมวงคุยกับเจ้าท้าวที่ ส.ป.ก.3 จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามความคืบหน้ายึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.ตามที่ดศช.ได้



อัยกฤษ ทรินทรานนท์

ออกการประกาศใช้ ม.44 ดำเนินการกับผู้ครอบครองพื้นที่ ส.ป.ก. โดยมีขอบด้วยกฎหมาย งานนี้นายทุนสะอึกทั้งจังหวัด...๐๐...ยุคนี้เข่าว่า ยุคปราบโกง โกงใครโกงกิน เป็นต้องตาชั่งเต๋ นิ่งตบยุงเป็นแน่ ไม่ต่างจากกรณีของกรมปศุสัตว์ ที่เตรียมฝังไมโครชิปกระบือเพื่ออนุรักษ์พันธุ์กระบือ แต่ดูเหมือนงานนี้จะมีกลิ่นไม่ดี เพราะเพียงแค่

เริ่มต้น สดง.ก็ได้กลิ่นบางอย่าง เตรียมเข้าโศกนาฏกรรมว่าทำไม? ต้องใช้งบประมาณมากกว่าถึง 100 ล้านบาท เพื่อฝังไมโครชิปกระบือ 6 แสนตัว...๐๐...ขณะที่ นายสัตวแพทย์อัยกฤษ ทรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ก็ออกมายืนยัน นอนยันว่า โครงการนี้โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไมโครชิปที่ฝังเข้าไบนั้น ตัวหนึ่งราคา 100 บาทก็จริง แต่ไม่ใช่ราคาไมโครชิปอย่างเดียว ท่านอธิบดีฯ แจกแจงว่า งบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้เฉพาะติดไมโครชิปรวมประมาณ 50 ล้านบาท มาจากงบประจำปีงบประมาณของกรมฯ 10 ล้านบาท และงบประมาณของโครงการดังกล่าว 40 ล้านบาท ท่านแจกแจงมาอย่างนี้ไม่ว่า สดง.จะโอเคหรือไม่อย่างไร ต้องติดตามอีกทีขอรับ

สศก.เผยผู้เข้าชมงานทะเลภูเขา

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น ทาง สศก.ได้ติดตามผลประเมินการจัดงาน พบว่าผู้เข้าชมงานรวมทั้งสิ้น 4,765 ราย เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3,000 ราย โดยภายในงานประกอบไปด้วยนิทรรศการต่างๆ เช่น นิทรรศการเกิดพระเกียรติ นิทรรศการส่งเสริมการเกษตร ร้านค้าธงฟ้า และร้านของดีราคาถูกลงอย่างมากมาย เป็นต้น รวมทั้งมีการให้บริการจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งหมด 14 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิก

ข้าว คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกยางพารา คลินิกหม่อนไหม คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คลินิกฝนหลวง และคลินิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ด้านการจำหน่ายสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน และสินค้าคุณภาพดีจากเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าโดยตรง พบว่ามียอดจำหน่ายรวมกว่า 670,900 บาท และจากการสอบถามความพึงพอใจในภาพรวม พบว่า ร้อยละ 91 มีความพึงพอใจการจัดงานในระดับมาก เนื่องจากเห็นว่าได้รับประโยชน์ทั้งด้านความรู้จากการชมนิทรรศการ การสนับสนุนเงินทุนพืช พันธุ์สัตว์ และมีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อ และร้อยละ 8 พึงพอใจการจัดงานในระดับปานกลาง

สำนักงานปฏิรูปที่ดินยะลา สอนทำลวดแขวนรัดจอกยางลดต้นทุนให้ชาวสวนยาง

6 ส.ค. 2559

ชาวสวนยาง ให้ความสนใจฝึกทำลวดแขวนรัดจอกยางลดต้นทุน หลังสำนักงานปฏิรูปที่ดินยะลา นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยสอน

ที่โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินยะลา (ส.ป.ก.ยะลา) ได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ออกให้บริการความรู้ และช่วยสอน ขั้นตอนการทำลวดสปริงรองรับจอกยาง แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในสวนยางของตนเอง ลดค่าใช้จ่าย โดยมี เกษตรกรชาวสวนยางพารา ในพื้นที่ อ.ยะหา จ.ยะลา ต่างให้ความสนใจมาเรียนรู้วิธีการทำกันอย่างต่อเนื่อง

นางพัทธยา อุบาสี ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ ส.ป.ก.ยะลา(ปฏิรูปที่ดิน) กล่าวว่า การทำลวดสปริงรองรับจอกยางนี้ เกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับประโยชน์ในการนำไปใช้แขวนถ้วยยางประหยัดค่าใช้จ่าย ชาวบ้านไม่ต้องไปหาซื้อ ในท้องตลาด ซึ่งวางขายก็ตกอันละ 7 - 8 บาท แต่ถ้าเราสามารถฝึกทำเองได้ ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายไปได้มาก ราคาถูกกว่าท้องตลาด ต้นทุนอันละไม่ถึงบาท นอกจากนี้ ยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย ส่วนขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยาก อุปกรณ์สำหรับการทำลวดสปริงรองรับจอกยาง ก็มีเพียง ลวด ซึ่งเราสามารถเลือกลวดที่ใช้ได้ทนไม่เป็นสนิมได้ มือหมุน ไม้ที่เจาะรู และคีมตัดเหล็ก เท่านั้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์ผู้เรียบเรียง : เพ็ญภา เข้มตรงแหล่งที่มา : สทท.ยะลา

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง ขอเชิญเกษตรกรร่วมสมัครเพื่อรับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2560

6 ส.ค. 2559

นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินให้ได้รับการดูแล ด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถสู่สังคม โดยแบ่งเป็น 4 สาขา คือ 1.ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย 2.ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 3.ปราชญ์เกษตรกรดีเด่น และ 4.ปราชญ์เกษตรกรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 1. คุณสมบัติทั่วไป คือ มีสัญชาติไทย ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสีย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและผลงานเกี่ยวกับด้านการเกษตร เป็นผู้มีความประพฤติและวิถีชีวิตที่มีคุณธรรมมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล เป็นแบบอย่างด้านการประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักศาสนาและครรลองของวัฒนธรรมไทย และเป็นผู้ที่มีจิตใจและการประพฤติที่แสดงถึงการอุทิศตน เวลา ความรู้และความสามารถและประสบการณ์ต่อเกษตร แวดวงการเกษตรในชุมชนหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป

2.คุณสมบัติเฉพาะสาขา จะต้องเป็นผู้ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่า 5 ปี 2.1 ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย เป็นผู้สร้างสรรค์องค์ความรู้ ประสบการณ์ ผลงานภาคการเกษตร และที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับ, นำองค์ความรู้ ประสบการณ์ ผลงานไปเผยแพร่ สื่อสาร ขยายผลจนเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรไทยอย่างโดดเด่นในระดับประเทศ 2.2 ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเกษตรกรผู้มีความรู้ สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นต้นแบบรูปธรรมการใช้เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร เป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับ นำภูมิปัญญาไปเผยแพร่ สื่อสาร ขยายผลจนเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรไทยอย่างโดดเด่นในระดับประเทศ 2.3 ปราชญ์เกษตรกรดีเด่น เป็นเกษตรกรผู้มีความรู้ สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นต้นแบบรูปธรรมการใช้เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับ นำภูมิปัญญาไป

เผยแพร่ สื่อสาร ขยายผลจนเกิดประโยชน์อย่างยิ่งเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับ นำผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรไปเผยแพร่ สื่อสาร ขยายผลจนเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรไทย อย่างโดดเด่นในระดับประเทศ 2.4 ปราชญ์เกษตรกรผู้นำชุมชนและเครือข่าย เป็นผู้นำชุมชนและเครือข่ายที่มีผลงานสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมการเกษตร ทั้งระดับสังคมและเครือข่ายเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับ นำไปเผยแพร่ สื่อสาร ขยายผลจนเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรไทยอย่างโดดเด่นในระดับประเทศ

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จะได้เข้ารับโล่หรือเหรียญเชิดชูเกียรติหรือประกาศนียบัตรในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตามที่คณะกรรมการการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดินกำหนด รางวัลหรือสวัสดิการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดินกำหนด เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ติดต่อขอรับแบบข้อมูลหรือสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินตามแบบที่กำหนดและยื่นแบบได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ในเวลาและเวลาราชการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์ผู้เรียบเรียง : กาญจนา บุยอรุณแหล่งที่มา : สวท.ตรัง

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2559

ข้าวเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 13:43:32 น.

ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2559

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 10,500 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด

บริษัท โชคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 11,000 บาท/ตัน

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1.80 บาท/กก.ราคาลดลงจากวันที่ 5 สิงหาคม ที่
ราคา 1.90 บาท/กก

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 6.90 บาท/กก.ราคาลดลงจากวันที่ 5 สิงหาคม ที่
ราคา 6.95 บาท/กก

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 6.80 บาท/กก.ราคาลดลงจากวันที่ 5 สิงหาคม ที่ราคา 7.00
บาท/กก

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 56.79 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 5 สิงหาคม ที่ราคา
58.69 บาท/กก

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 11.70 บาท/กก.ราคาลดลงจาก
วันที่ 5 สิงหาคม ที่ราคา 12.10 บาท/กก

ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด AB

ตลาดอวยชัย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 62.00 บาท/กก.

มังคุดผิวมัน ขนาดใหญ่

จูดรับซื้อ คุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 60.00 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 5 สิงหาคม ที่ราคา 50.00 บาท/กก.

เงาะโรงเรียน

สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 45.00 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 5 สิงหาคม ที่ราคา 44.00 บาท/กก

ลองกองเบอร์หนึ่ง

จูดรับซื้อ คุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 40.00 บาท/กก.

ลำไย ซอพันธุ์อีดอ เกรด AA(ส่งออก)

จูดรับซื้อ พงเจริญ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 39.00 บาท/กก.

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดปฐมมงคล ท่ารถ บขส. อ.เมือง จ.นครปฐม 350.00 บาท/กก.

มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดกลางหนองบัว อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี 220.00 บาท/กก.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,200.00 บาท/กก.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,200.00 บาท/กก.

สุกร

สุตใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 69.00 บาท/กก.

ไก่อุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ เมือง จ.ชลบุรี 41.00 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 320.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 195.00 บาท/กก.

--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--

ภาวะขาด AFET: ปริมาณการซื้อขาย-สัญญาคงค้างไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 16:51:55 น.

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) หลังปิดตลาดวันนี้ ปริมาณการซื้อขาย และ สัญญา

ซื้อขายคงค้าง(Open Interest) ไม่เปลี่ยนแปลง

ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ครั้งก่อน	ราคาปิด วันนี้	ราคาปิด การซื้อขาย	ปริมาณ
SEP 16	59.10	-	0
รวม	0		

--อินโฟเควสท์ โดย นิศารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมลล์:

rachada@infoquest.co.th--